



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท.	<p>100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.เชียงใหม่ ณ รพ.นครพิงค์ เปิดนิทรรศการ 100 ปีการสาธารณสุขไทยของเขตสุขภาพที่ 1 ในวาระครบ 100 ปี ในวันที่ 27 พ.ย. 61 ซึ่งสธ.ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี 61 โดย สธ. ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านสุขภาพและเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีความเป็นเลิศครบทุกด้าน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไปสู่การดำเนินงานสาธารณสุข ในศตวรรษที่ 2 ให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน</p>
มติชน ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>สธ.ช่วยครอบครัว ผอ.รพ.สต.ปลายนาสวน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กำชับให้ติดตามความคืบหน้าคดี ที่นายทรงวุฒิ อุดม พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประจำหน่วยแม่ละมุน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.วังดั่ง อ.เมืองกาญจนบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนเอชเค 33 อาวุธปืนประจำหน่วย ยิงนายชลิต จินตนา ผอ.รพ.สต. ปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี เสียชีวิต อย่างใกล้ชิด ได้มอบให้ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจฯ สธ. และ นพ.สจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และดูแลช่วยเหลือเรื่องการจัดงานบำเพ็ญกุศล การจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการจัดการเรื่องคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นได้รับรายงานผลชันสูตรคดีว่า เสียชีวิตจากการถูกวัตถุไม่มีคมทุบที่ศีรษะ และส่งศพตรวจสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจแล้ว สำหรับมาตรการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานใน รพ.สต. จะประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อดูแล สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.จิรภัทร พุ่มฉายา ผอ.รพ.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เผยว่า นายชลิต ผู้ตายเป็นคนดี เป็นคนทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ เคยประจำอยู่ที่ รพ.สต.ในถิ่นทุรกันดารมาก่อน เป็นที่รักใคร่ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ผู้ตายมักจะลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านอยู่เป็นประจำ ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใคร บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เร่งพัฒนาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ว่า ปัจจุบันการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยดีขึ้น โดยเฉพาะเครื่องช่วยเหลือมีความทันสมัยมากขึ้น มีบุคลากรเพียงพอ แต่ยังต้องพัฒนาอีกมากในอนาคต ซึ่งห้องฉุกเฉินในไทยยังเกิดภาวะวิกฤตและแออัด เพราะห้องฉุกเฉินเป็นจุดสำคัญในการรักษาชีวิตคนเพียงเสียวินาที จึงต้องเร่งพัฒนาโดยด่วน ด้วยการพัฒนาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านฉุกเฉินที่รักษาได้ครอบคลุมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตให้รอดชีวิตและไม่พิการ ขณะนี้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประมาณ 100 คน ตั้งเป้าผลิตแพทย์ประเภทนี้ให้อยู่ครบทุกโรงพยาบาล การพัฒนาและเพิ่มบุคลากรที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือทีมกู้ชีพกู้ภัย โดยให้ออกมาในรูปแบบนักปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้เวลาเรียน 4 ปี ควบคู่กับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินการส่งต่อคนป่วยให้ตรงการรักษา การพัฒนาเครื่องมือฉุกเฉิน เช่น เครื่องปั๊มหัวใจ ภายใน 10 ปี ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้อยู่ในหลัก 1 ,000 คนขึ้นไป และต้องมีครบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>โครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามกับนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ไต่ในการจัดทำโครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยา (API) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตยา ยกระดับอุตสาหกรรม ยาของไทยให้ทัดเทียมสากล</p> <p>นพ.นพพร กล่าวว่า สำหรับการศึกษาตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งร่วมกับปตท.ครั้งนี้ อภ.จะศึกษาตัวยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง 3 กลุ่มจำเป็น คือ 1.กลุ่มเคมีหลัก 2.กลุ่มไบโอซิมิลาร์ เป็นการสร้างเซลล์มีชีวิตเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง 3. กลุ่มทาเกิดเซลล์ ใช้ยาเข้าทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยอยู่ระหว่างเลือกพื้นที่ลงทุนระหว่างเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศวิโคซี่ ของกลุ่มปตท.ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง ที่มีพื้นที่รวม 1,500 ไร่ กับพื้นที่ใน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ที่มีพื้นที่รวม 1,000 ไร่ แต่คาดว่า วิโคซี่จะเหมาะสมกว่าเพราะได้เปรียบด้านสาธารณูปโภค โดยงบประมาณในการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท น่าจะสามารถผลิตเข้าระบบได้ตั้งแต่ปี 68</p> <p>ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า การลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้ ปตท.และองค์การเภสัชฯจะศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน คาดว่าจะมีความชัดเจนใน 6 เดือนข้างหน้า หลังจากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่าปตท.จะร่วมลงทุนหรือไม่ แต่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือองค์การเภสัชฯ เพื่อต้องการให้เกิดความมั่นคงด้านยา ทำให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งได้ง่าย ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ โดยมองพื้นที่ตั้งโรงงานยาในนิคมอุตสาหกรรมวนารมย์ (WECOZI) จ.ระยอง หรืออาจจะเป็นที่พื้นที่ขององค์การเภสัชฯที่หนองใหญ่ จ.ชลบุรีขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ใดเหมาะสม</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ค่าใช้จ่ายสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยผลการศึกษาโครงการการประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากผลของการสร้างเสริมสุขภาพที่รวบรวมข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศที่สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยในอีก 15 ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 4.8-6.3 แสนล้านบาท เมื่อบวกกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย คือ อายุประชากร ภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงรายได้ประชากรที่เพิ่มขึ้นล้วนเป็นแรงกดดันให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 1.4 ล้านล้านบาท จากข้อมูลที่ได้จึงเสนอให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาหาแนวทางที่ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พร้อมด้วยแผนควบคุมโรคโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมของคน</p> <p>ด้านศาสตราจารย์พิเศษ อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า นอกจาก 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนของค่าใช้จ่ายสุขภาพแล้ว ยังมีอำนาจหลักที่กำหนดราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด นั่นคือค่าตอบแทนของแพทย์ผู้ทำการรักษา หากต้องการไม่ให้ราคาค่าใช้จ่ายสูงเกินควบคุม รัฐบาลจำเป็นต้องกำกับตลาดสุขภาพไม่ให้เป่าตลาดเสรี</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT</p>	<p>คุณภาพน้ำประปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและการประปาส่วนภูมิภาค ที่จะร่วมผลักดันนโยบาย และสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาเพิ่มเติมของกรมอนามัย โดยร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาการ รวมไปถึงกลไกที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสำเร็จ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคุณภาพน้ำประปาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ส่งผู้ป่วยทางจิตเข้ารับการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีการเสนอข่าวชายวัย 61 ปี ก่อเหตุใช้ไขควงแทงนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรวมทั้งชาวบ้าน ระหว่างเดินสวนกันในซอยนาทอง 3 ย่าน ถ.รัชดา กทม. เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ ชายคนดังกล่าวอ้างว่าทำไปเพราะเกิดความหวาดระแวง กลัวถูกทำร้ายเวลามีคนเดินเข้ามาใกล้หรือเดินสวนกัน ซึ่งจากลักษณะอาการเบื้องต้นเข้าข่ายของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.51 หากประชาชนพบเห็นผู้ที่มีลักษณะอาการและพฤติกรรมที่กล่าวมา ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 หรือสายด่วนตำรวจ 191 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำตัวเข้ารับการรักษาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ติวเข้มบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร์ สสจ.ชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขและครู ในการดำเนินงานป้องกันความพิการแต่กำเนิด โดย พญ.พัชรพรรณ พึ่งพิพฒน์ รพ.ชัยนาทนเรนทร และทีมวิทยากรจาก สสอ.เมือง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันดำเนินงานป้องกันความพิการแต่กำเนิด ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูอนามัยโรงเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาล สสอ. และรพ.สต.เข้าร่วม</p>
ไทยรัฐ	<p>มอบเงินซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ผอ.รพ.สมุทรสาคร รับมอบเงินโครงการ "คนละมือเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร" จากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล จำนวน 4 ,110,995 บาท สำหรับศูนย์โรคหัวใจ รพ.สมุทรสาคร สร้างที่บริเวณชั้น 2 ของตึกอุบัติเหตุ แบ่งเป็นห้องศูนย์โรคหัวใจ 2 ห้อง ห้องไอซียูและห้องหลังไอซียูอีก 13 ห้อง จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แทนการเช่า ทางโรงพยาบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้</p>
มติชน	<p>สิทธิตรวจสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เพื่อเป็นบรรทัดฐานการตรวจสุขภาพของทั้ง 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ วัยเด็กและวัยรุ่น 0-18 ปี วัยทำงาน 18-60 ปี วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์</p> <p>แนวทางการตรวจสุขภาพประจำปี เน้นที่ประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ซึ่งแนวทางนี้ สปส. ได้นำไปประกาศใช้สิทธิตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนเมื่อเดือนมกราคม 2560 ส่วนข้อเรียกร้องที่เครือข่ายด้านแรงงาน ระบุว่าควรมีการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับการทำงานด้วยนั้น หากเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไป แนวทางตรวจสุขภาพนี้ถือว่าเพียงพอ ส่วนการทำงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ นั้น มีการระบุชัดเจนว่า ให้มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของการทำงาน หรืออาชีพอื่นด้วย</p> <p>- นางนงลักษณ์ กอวรกุล ผอ.กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิทางการแพทย์ สปส. กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือรพ.ที่ทำการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตน หากเป็นการตรวจร่างกายตามระบบ จะอยู่ในส่วนของงบเหมาจ่ายที่ให้แก่ รพ. แต่หากมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะมีการจ่ายชดเชยเป็นค่าภาระงานให้แก่ รพ. ในอัตรา 500-600 บาท และอนาคตมีแนวโน้มที่จะนำอัตราของสธ.มาปรับใช้ด้วย นอกจากนี้ จะเสนอให้มีการตรวจสุขภาพที่ รพ.แห่งใดก็ได้ และนำไปเสร็จไปเบิกจ่ายกับสปส.ภายหลัง</p> <p>- นายวัฒนา บุญรักษัษัณญา ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ล่าสุดกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างขยายสิทธิการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมถึงครอบครัวข้าราชการด้วย ขณะนี้รอ สปสช. ทบทวนรายการตรวจสุขภาพ หากแล้วเสร็จจะนำมาเทียบเคียงกับแนวทางของกรมการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป</p>
M2F เว็บไซต์โพส্তুเคยด์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>หนุ่มอ้วน250กก.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะเข้าเยี่ยมอาการของนายลัทพล พุกนุ่น อายุ 20 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก 250กก. ที่บ้านใน ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลกเผยว่าจะส่งนายลัทพลไปที่รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อลดน้ำหนักลง 10% อาจต้องนอนรพ.นาน 1 เดือน จากนั้นจะส่งไปรักษาตัวที่ รพ.รามธิบดี ผ่าตัดกระเพาะออก 90% จะได้อ้วนเร็วขึ้น และตัดลำไส้ออกเพื่อลดการดูดซึม ซึ่งเคยประสบความสำเร็จมาแล้วหลายราย นอกจากนี้ นพ.สมศักดิ์ ได้มอบกระเป๋าสุขภาพ ขณะที่ พมจ.พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนในการรักษาโรคอ้วนให้หายขาด และกลับมาใช้ชีวิตเช่นคนปกติทั่วไปอีกด้วย</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ ช่อง 3	<p>วอนช่วยน้องช้อฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นางศรีนวล บุญแก้ว อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ 4 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผู้เป็นยายของ ด.ญ. บุญศิริ สุขชา หรือ น้องช้อฟ้า ขอความช่วยเหลือ น้องช้อฟ้าซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีถุงน้ำก้อนใหญ่ ความยาว 21 เซนติเมตร และกว้าง 13 เซนติเมตร อยู่บนศีรษะตั้งแต่แรกคลอด ไม่สามารถขยับตัวได้</p> <p>นางศรีนวล กล่าวว่า แพทย์ที่ รพ.ตรังแจ้งว่า น้องมีอาการผิดปกติเนื่องจากมีถุงน้ำขนาดใหญ่ มีบางส่วนของสมองอยู่ในถุงน้ำด้านบนที่ติดกับศีรษะ และจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 30 นาที โดยให้นำกลับมาที่บ้าน แต่ผ่านเกือบจะครบ 1 เดือนยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งแพทย์ไม่ได้นัดหมายอะไร รวมทั้งไม่มียาให้ อายากวอนให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดรักษา แต่ครอบครัวฐานะยากจน ไม่เพียงพอกับการค่าใช้จ่ายในครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาสมาารถบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ได้ที่โทรศัพท์ 06-2218-0036</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ทีวีช่องวัน	<p>พิษศัลยกรรมเกาหลี</p> <p>-เสนอข่าว นางปริยน์นัท ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นำนายเมธาวิ นามวงศ์ แมคนามารา หรือ ฟางฟาง มกจ๊ก อายุ 40 ปี อดีตดาราดอก เข้าร้องขอความช่วยเหลือจาก สคบ. เนื่องจากไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อ 4 ปีก่อน เสียค่าใช้จ่าย 32 ล้านบาท หรือ ประมาณ 1 ล้านบาท หลังทำเสร็จใบหน้าเกิดผิดปกติจนทำให้ทนทรมานมากกว่า 4 ปี จึงขอ สคบ. ให้ช่วยประสานกับประเทศเกาหลีใต้ ไปที่ รพ.เกาหลี ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เพราะหากให้ผู้เสียหายดำเนินการเองอาจเสียเปรียบ เพราะไม่มีการทำสัญญาที่จะเดินทางไป อีกทั้งโรงพยาบาลที่ทำศัลยกรรมก็ไม่ได้ให้เอกสารการทำศัลยกรรมได้เลย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch